

Lãnh đạo THIOLOGI tham dự Tọa đàm “Cải cách hải quan, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới”

22/08/2023

Trong khuôn khổ chương trình Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2023 và Triển lãm Thương mại điện tử xuyên biên giới do Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 10 - 12/8/2023 tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo THIOLOGI đã tham gia tọa đàm với chủ đề “Cải cách hải quan, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới”.



Tọa đàm thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu đến từ Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, các hiệp hội thương mại và xuất nhập khẩu... cùng các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực logistics. Các đại biểu đã thảo luận về: Thực trạng hoạt động logistics, những triển vọng và rào cản của thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, đổi mới chính sách, quy trình về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Với những ý kiến, quan điểm mang tính toàn diện, khách quan của các nhà quản lý, chuyên gia, các cơ quan, doanh nghiệp... về lĩnh vực logistics, Bộ Công Thương đã có thêm cơ sở khoa học để tham mưu hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử. Đây là cơ sở để hoàn thiện chính sách hải quan, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển.



Là doanh nghiệp cung ứng chuỗi dịch vụ logistics trọn gói, THIOLOGI đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường logistics Việt Nam thông qua đầu tư quy mô lớn về cơ sở hạ tầng, phương tiện, ứng dụng công nghệ... cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng và uy tín. Nhằm phát triển thương hiệu, mở rộng hợp tác kinh doanh, THIOLOGI chủ động kết nối với cộng đồng các doanh nghiệp logistics trong nước và quốc tế, cùng hợp tác và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình logistics, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời tiếp tục triển khai các chính sách kinh doanh phù hợp, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh.